

Cách thức trình báo sự can thiệp của nước ngoài

Các cộng đồng dân tộc ở New Zealand không cần phải dung thứ cho sự can thiệp của nước ngoài. Bạn có thể trình báo sự can thiệp của nước ngoài bằng các tùy chọn bên dưới.

Trong trường hợp khẩn cấp

Nếu sự việc đang xảy ra ngay bây giờ, hãy gọi 111 và yêu cầu Cảnh sát giúp đỡ.

Nếu bạn không nói được và đang sử dụng điện thoại di động, hãy giữ im lặng và lắng nghe lời nhắc “nhấn số 55”.

Nếu bạn không nói được và đang sử dụng điện thoại bàn, hãy giữ im lặng và lắng nghe tổng đài viên kêu bạn nhấn bất kỳ nút nào để được trợ giúp.

Trình báo sự can thiệp của nước ngoài

Tất cả chúng ta đều có thể giúp giữ cho New Zealand an toàn khỏi sự can thiệp của nước ngoài bằng cách trình báo với NZSIS hoặc Cảnh sát. Bất kể bạn chọn cách nào, họ cũng sẽ đảm bảo thông tin của bạn được chuyển đến đúng nơi.

Trình báo sự can thiệp của nước ngoài với NZSIS

Bạn có thể trình báo sự can thiệp của nước ngoài bằng cách sử dụng [biểu mẫu](#) trực tuyến an toàn trên trang web NZSIS.

Bạn không cần phải cung cấp thông tin cá nhân như tên, số điện thoại hoặc thông tin liên lạc nếu bạn không muốn. Bạn cũng có thể điền vào biểu mẫu đó bằng ngôn ngữ của bạn.

Nếu bạn muốn nói chuyện với nhân viên của NZSIS, bạn có thể gọi cho họ theo số **+64 4 472 6170** hoặc **0800 747 224**.

Khi NZSIS thấy trình báo của bạn, họ sẽ kiểm tra. Nếu bạn có để lại thông tin liên lạc của bạn, thì NZSIS sẽ chỉ liên hệ với bạn nếu họ cần thêm thông tin. Nếu NZSIS không liên lạc với bạn, điều đó không có nghĩa là họ đã bỏ qua trình báo của bạn.



Trình báo sự can thiệp của nước ngoài với Cảnh sát

Nếu không phải là trường hợp khẩn cấp, bạn có thể liên hệ với Cảnh sát bằng cách:

- Sử dụng [biểu mẫu](#) trực tuyến 105
- gọi 105 từ bất kỳ máy điện thoại di động hoặc để bàn nào, dịch vụ này miễn phí và luôn sẵn sàng 24/7 trên toàn quốc.

Biểu mẫu 105 yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin cá nhân để giúp Cảnh sát xử lý trình báo của bạn và làm việc tiếp với bạn. Cảnh sát chỉ sử dụng thông tin này cho các mục đích được phép.